

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมมหะหาด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

.....

ที่	เรื่อง	การดำเนินการ	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	การรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก	๑.๑ มอบผอ.ส่วนสมชายจัดทำแผนการลดใช้ถุงพลาสติก เสนอมาให้นายกฯพิจารณาด้วย	ผอ.ส่วนสมชาย ไชยเดช
๒	ประชุม ครม.สัญจร	๒.๑ ผกกจ.ส.อ.สมชายเขียนโครงการที่ยังไม่ดำเนินการไว้ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณต่อไป ๒.๒ มอบผอ.สำนักการช่างจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจ รร.ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์เพื่อออกแบบอาคาร , โรงอาหาร , โรงยิม ห้องน้ำ-ห้องส้วม , พื้นที่ Layout , ป้ายชื่อและรั้วโรงเรียน ๒.๓ ผกกผอ.สำนักการช่างเขียนโครงการปรับปรุงฟุตบอลบาท ทางเท้าเข้าไปในแผนด้วย , จัดทำทางลาดคนพิการบริเวณ ทางขึ้นสวนไดโนเสาร์ บันไดขึ้น - ลงทางเข้าสวนสาธารณะ แก่งดอนกลางและออกแบบฟุตบอลบาททางเท้าทั่วเขตเทศบาลใหม่ ๒.๔ ผกกจ.ส.อ.สมชายเขียนโครงการเกี่ยวกับความเสมอภาค ทางเพศเพื่อขอรับงบประมาณต่อไป	จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนันท์ ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์ ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์ จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนันท์
๓	ป้ายบอกทางเข้าเมือง	๓.๑ มอบหน.สำนักปลัดเทศบาลจัดทำแผนการดำเนินการ ตั้งแต่ต้นจนแล้วเสร็จเสนอมาให้นายกฯทราบด้วย	หน.สำนักปลัดเทศบาล
๔	การปรับปรุงทางน้ำล้นสวนสาธารณะ กุดน้ำกิน	๔.๑ มอบผอ.สำนักการช่างเร่งรัดดำเนินการเรื่องนี้	ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์
๕	การดูแลรักษาความสะอาดสนามกีฬากลาง	๕.๑ ผกกผอ.สำนักการศึกษาจัดทำป้ายรักษาความสะอาดไป ติดตั้งรอบบริเวณสนามกีฬาและฝากให้สืบกเทศช่วยกำกับ ดูแลผู้มาใช้บริการให้รักษาความสะอาดด้วย	ผอ.สำนักการศึกษา สืบกเทศ จันท
๖	ออกแบบห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุ	๖.๑ ผกกคุณวินิจดำเนินการเรื่องนี้	คุณวินิจ แสงแก่นสาร
๗	ศูนย์ Day Care ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	๗.๑ ผกกผอ.ส่วนจิรนนท์ดำเนินการเรื่องนี้	ผอ.ส่วนจิรนนท์ ธารไชย
๘	โครงการวัฒนธรรมฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจ ของอาจารย์ธนะพล	๘.๑ ผกกผอ.สำนักการช่างออกแบบพื้นที่ร้านอาหารให้คงที่ เพื่อเป็นสถานที่ให้พ่อค้าแม่ค้ามาขายของพร้อมทั้งจัดทำ แผนผังทางเข้า - ออก , จุดเช็คอิน , ร้านขายของฝาก , ที่จอดรถเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ	ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์
๙	O-net	๙.๑ ผกกโรงเรียนในสังกัดพัฒนาให้นักเรียนมีผลการสอบ O-net ให้มีระดับที่ดีขึ้น	โรงเรียนในสังกัด เทศบาลที่เกี่ยวข้อง

ที่	เรื่อง	การดำเนินการ	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑๐	การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการปรับปรุงตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๑๐.๑ ผাগผอ.สำนักการศึกษาประสานอาจารย์ชาญชัย มาเป็นวิทยากรในการจัดอบรมด้วย	ผอ.สำนักการศึกษา
๑๑	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑.๑ ผากรองรณยุทธกำกับดูแลเรื่องนี้ร่วมกับคุณพัชรินทร์ และดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯและเตรียมการจัดประชุมสมาชิกสภาปณกิจฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห ในอาทิตย์หน้า	รองรณยุทธ หอมหวล คุณพัชรินทร์ ธิติย์กุล
๑๒	กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๓	๑๒.๑ ผากผอ.วรวิทย์กำกับดูแลการจัดกิจกรรมนี้	ผอ.วรวิทย์ ภูอวด
๑๓	การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓	๑๓.๑ ผากผอ.สำนักการช่างดูแลเรื่องการจัดสถานที่ เวทีและต้นไม้ให้เรียบร้อย	ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์
๑๔	มูลนิธิสว่างกาฬสินธุ์ขอความอนุเคราะห์ที่ดิน และสถานที่จอดรถ	๑๔.๑ มอบผอ.สำนักการช่างย้ายต้นไม้ที่ใช้จัดงานปีใหม่ไป หน้าหอประชุม ๘๐ พรรษาให้เขาด้วย ๑๔.๒ ผากจำเอกภราดรประสานกับมูลนิธิเพื่อกันพื้นที่สำหรับ จอดรถให้แก่ผู้มาร่วมงาน	ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์ จำเอกภราดร เนตวงษ์
๑๕	กิจกรรม Amazing Thailand Countdown ๒๐๒๐ @ Kalasin	๑๕.๑ มอบผอ.สำนักการช่างจัดเก็บดาวสูงและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ ททท. มอบให้เรามาไว้ที่เทศบาลและมอบหน.สำนักปลัด หาที่ตั้งที่เหมาะสมต่อไป ๑๕.๒ มอบผอ.สำนักการช่างเก็บป้ายแสดงความรู้สึกที่ผู้ร่วมงาน เขียนไว้มาเก็บในสถานที่ที่เหมาะสม ๑๕.๓ ผากผอ.สำนักการช่างตรวจสอบสายไฟฟ้าที่ ททท. รั้วออก ว่าเรียบร้อยหรือไม่เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุกับประชาชนได้ ๑๕.๔ ไฟอ้อมค์ต่างๆผากผอ.สำนักการช่างพิจารณาเปิดไว้ ให้ประชาชนมาท่องเที่ยวต่อได้	ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์ หน.สำนักปลัดเทศบาล ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์ ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์
๑๖	การสืบสานและอนุรักษ์ผ้าไทย	๑๖.๑ มอบสำนักการศึกษาดำเนินการเรื่องนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ผ้าไทยและเป็นเอกลักษณ์ให้กับเทศบาลต่อไป	สำนักการศึกษา
๑๗	คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เชิญร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการสร้างสุขที่ปลายทางชีวิต วันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๓ ณ โรงแรมเซ็นทารา กรุงเทพฯ	๑๗.๑ มอบรองอภิวัดพัฒนประสานงานเรื่องนี้	รองอภิวัดพัฒน ปะกิทั้ง
๑๘	โครงการกองทุนสวัสดิการลดความเหลื่อมล้ำของพระอาจารย์เอก วัดป่าพุทธมงคล	๑๘.๑ มอบผอ.วรวิทย์ขับเคลื่อนโครงการนี้ในส่วนของชุมชน ๑๘.๒ มอบรองประเสริฐหาแนวทางขับเคลื่อนโครงการนี้ ในส่วนของโรงเรียนในสังกัด	ผอ.วรวิทย์ ภูอวด รองประเสริฐ ออประเสริฐ

ที่	เรื่อง	การดำเนินการ	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑๙	เชิญร่วมจัดนิทรรศการในวันสถาปนาคณะ	๑๙.๑ มอบหน.พัฒนพงษ์ดำเนินการเรื่องนี้	หน.พัฒนพงษ์ พัฒนลักษณ์

	สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์		
๒๐	งานวันคนพิการสากล วันที่ ๗ ม.ค. ๖๓ ณ ห้องทศพร โรงแรมริมน้ำ	๒๐.๑ มอบผอ.วรวิทย์เข้าร่วมงานกับนายกฯ	ผอ.วรวิทย์ ภูอวด
๒๑	การขยายเขตไฟฟ้าและประปา	๒๑.๑ ผากปลัดเทศบาลหาข้อมูลเกี่ยวกับการขยายเขตไฟฟ้าและประปาให้ฟรีในวงเงินไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาท ให้นายกฯด้วย	ปลัดเทศบาล
๒๒	สอบถามความสมัครใจให้โอนสถานศึกษา ชั้นพื้นฐานไปสังกัด อปท. รร.ทุ่งศรีเมือง ประชาวิทย์ วันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๓	๒๒.๑ ผากผอ.ส่วนสุนิสาจัดทำข้อมูลการพัฒนาทางการศึกษา ให้นายกฯนำเสนอ	ผอ.ส่วนสุนิสา บุญศิลป์
๒๓	ประเมินความพร้อมของเทศบาลในการ รับโอนโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ วันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๓	๒๓.๑ ผากผอ.สำนักงานการศึกษาเตรียมการรับรองคณะกรรมการ	ผอ.สำนักงานการศึกษา
๒๔	กิจกรรมจิตอาสาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	๒๔.๑ มอบหน.สำนักปลัดเทศบาลดำเนินการเรื่องนี้	หน.สำนักปลัดเทศบาล
๒๕	งานกระชับรักที่น่าน ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๓	๒๕.๑ ผากปลัดเทศบาลพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม	ปลัดเทศบาล
๒๖	การฝากเงินเพื่อลดดอกเบี้ยกับธนาคารออมสิน	๒๖.๑ มอบปลัดเทศบาลประสานกับผู้จัดการสถานธนาณูปาส ให้ดำเนินการเรื่องนี้	ปลัดเทศบาล
๒๗	การจัดซื้อรถสำนักการศึกษา	๒๗.๑ มอบผอ.สำนักงานการศึกษาเร่งรัดดำเนินการเรื่องนี้	ผอ.สำนักงานการศึกษา
๒๘	มอบกระเช้าปีใหม่ วันที่ ๓ ม.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.	๒๘.๑ เชิญชวนปลัด/รองปลัด/หน.ส่วนราชการทุกสำนัก/กอง ร่วมมอบกระเช้าปีใหม่ให้กับหัวหน้าส่วนราชการของ จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับนายกฯ	ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลทั้ง ๓ ท่าน ทุกสำนัก/กอง



